

ข่าวหนังสือพิมพ์วันที่ ๕ - ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐

โดย กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

---

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ขอเสนอข่าวและบทความที่เกี่ยวข้องกับศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม และกระบวนการยุติธรรม ซึ่งได้ทำการตรวจจากหนังสือพิมพ์รายวัน รายละเอียด ดังต่อไปนี้

ฉบับวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๓ เรื่อง

๑. “ยกในหลวง ร.๙ นักรบศาสตร์ ใช้กรมเป็นธรรม” จากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

๒. “ศาลฎีกาเดินหน้าไกล่เกลี่ยคดีเฉลิมพระเกียรติในหลวง ร.๑๐” จากหนังสือพิมพ์สยามรัฐ

๓. “ศาลพิพากษาคดีที่ดินพังงาตายในห้วงขังมีคนทำให้ตาย” จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ มติชน

ฉบับวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๒ เรื่อง

๑. “ศาลไม่เชื่อผูกคอตาย ฟันคดีที่ดินพังงา” จากหนังสือพิมพ์มติชน ข่าวสด

๒. คอลัมน์นายชาวบ้าน “ที่ว่า พระ นั้นคือฉันใด” จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

ฉบับวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๕ เรื่อง

๑. “กำแพงเพชรรวมใจจัดงานวันรพี” จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

๒. “ไกล่เกลี่ยลดภาระหนี้” จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์

๓. ภาพข่าว “ปรองดองกัน” จากหนังสือพิมพ์แนวหน้า

๔. คอลัมน์หมายเหตุประเทศไทย “กอดัน ป.ป.ช.อุทธรณ์คดี” จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

กรุงเทพธุรกิจ โพสต์ทูเดย์

๕. คอลัมน์มุมมองกฎหมาย “อุทธรณ์-ฎีกา” จากหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

---

Source :

มติชน (ตจว.)

Date : 6 ต.ค. 2560

Page :

1,12

No:

60272082

# ศาลไม่เชื่อพมคอ พมคคที่คืนพ้งงา

ดับที่ห้องซัง'ดีเอสไอ'  
ผู้เชี่ยวชาญชี้พมคค  
ถูกของแข็ง-ดับแตก  
พมคค'ถูกทำให้ตาย'  
'ไพสิฐ'พร้อมร่วมมือ  
ตร.เล็งสอบเจ้าหน้าที่

ศาลชี้'อวัชชัย'อดีตเจ้าหน้าที่ดินพ้งงา ถูกทำให้  
ตายคาห้องซัง-ของแข็งไม่มีคมกระแทก ดับแตก-  
ขาดอากาศหายใจจากการผูกคอ 'ดีเอสไอ'แจง  
เป็นหน้าที่ ตร.หาตัวคนทำให้ตาย (อ่านต่อหน้า 12)

## ต่อจากหน้า 1

### พินคดี

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 4 สิงหาคม ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศาลนัดฟังคำสั่งการขอไต่สวนชั้นอุทธรณ์พิพากษการเสียชีวิตของนายรัชชัย อนุกุล อายุ 66 ปี อดีตเจ้าหน้าที่พนักงานที่ดิน จ.พังงา สาขาท้ายเหมือง ผู้ต้องหาออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินทับซ้อนอุทยานแห่งชาติกำแพงแปด ที่เสียชีวิตภายในห้องควบคุมกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 ตามที่พนักงานอัยการสำนักงานคดีอาญา 4 ได้ยื่นคำร้องเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา ไว้เป็นคดีหมายเลขดำ อช.4/2559 เพื่อขอให้ศาลทำการไต่สวนและทำคำสั่งตามประมวลวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 148 และ 150 แสดงว่าผู้ตายเป็นใคร เสียชีวิตด้วยสาเหตุใด และใครเป็นผู้ทำ ระหว่างบุคคลนั้นถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องควบคุมผู้ต้องหาของดีเอสไอได้ถึงแก่ความตาย โดยศาลได้ไต่สวนพยานนับตั้งแต่ต้นปี 2560 เป็นต้นมา และวันนี้เป็นการนัดฟังคำสั่งครั้งที่ 2 หลังจากเลื่อนมาเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคมที่ผ่านมา เนื่องจากการทำคำสั่งยังไม่แล้วเสร็จ โดยมีนายชัยณรงค์ อนุกุล น้องชายของนายรัชชัย ได้เดินทางมาฟังคำสั่งศาลพร้อมด้วยทนายความ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับคำสั่งศาลระบุว่า ศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานทั้งสองฝ่าย ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่า เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 ดีเอสไอร่วมกันจับกุมนายรัชชัยผู้ตาย ตามหมายจับของศาลอาญาในความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และนำ

ตัวไปควบคุมยังห้องควบคุมผู้ต้องหาที่ห้องควบคุมชั้น 6 อาคารดีเอสไอ โดยระหว่างการควบคุม ผู้ตายมีอาการหมดสติ มีถุงเท้ารัดอยู่ที่คอผูกติดกับบานพับประตูในห้องควบคุม ซึ่งเจ้าหน้าที่ควบคุมอ้างว่าผู้ตายใช้ผูกคอ จึงช่วยเหลือนำผู้ตายขึ้นเตียง และแจ้งโรงพยาบาล มงกุฎวัฒนะ และนำตัวส่งโรงพยาบาล ต่อมาผู้ตายถึงแก่ความตาย โดยพนักงานสอบสวน สน.ทุ่งสองห้อง เจ้าหน้าที่นิติเวช เจ้าหน้าที่งานอัยการ และพนักงานฝ่ายปกครอง ร่วมชันสูตรพลิกศพ พบว่าสาเหตุการตายเกิดจากเลือดออกในช่องท้อง ตับแตกจากการถูกของแข็งไม่มีคมกระแทก ร่วมกับขาดอากาศหายใจจากการผูกคอ มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยว่าเหตุและพฤติการณ์การตายเป็นอย่างไรได้ความจากนายชยพล หวานชะเอม, พ.ต.ท.ไพโรจน์ เล้ารัตนานุรักษ์ และนายสมมาส นาควงษ์ พยานผู้ใกล้ชิดเหตุการณ์ว่า ได้ควบคุมตัวผู้ตายมาโดยตลอด จนเวลาประมาณ 01.00 น. ผู้ตายนั่งหมดสติอยู่ในห้องควบคุม มีถุงเท้ารัดบริเวณคอ และบานพับประตู จึงดำเนินการช่วยเหลือ และมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะมารับตัวทำการกู้ชีพ แต่เมื่อพิจารณาสภาพผู้ตายตามเอกสาร มีสภาพเป็นรอยแดงผ่านลูกกระเดือก ซึ่งได้ความจาก พ.ต.อ.นพ.อนุราช จิตศิลป์ ผู้ตรวจพิสูจน์สถานที่เกิดเหตุว่า ร่องรอยดังกล่าวจะพบในกรณีที่ผู้ตายถูกผู้อื่นกระทำ ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ที่ผูกคอตายนั้นจะพบรอยแดงบริเวณเหนือลูกกระเดือกรัดได้คางพาดผ่านไปทางหลังใบหูทั้งสองข้าง

นอกจากนี้ นพ.พรชัย สุธีรคุณ ผู้ตรวจชันสูตรพลิกศพ ได้เบิกความประกอบผลการตรวจพิสูจน์ พบบาดแผลซ้ำบริเวณท้อง 3 แห่ง โดยบาดแผลดังกล่าวเกิดก่อนเวลาที่ผู้ตายจะถึงแก่ความตาย และเกิดจากของแข็งไม่มีคมกระแทก โดยมีแรงกระทำมากพอสมควร โดย

เฉพาะบาดแผลบริเวณกลางท้อง จนทำให้เกิดรอยช้ำที่ซี่ลำไส้ ซึ่งจะมีผลทำให้ผู้ตายมีอาการเจ็บจุกเป็นอย่างมาก และพบว่ากล่องกระดูกเสียงหักทั้งสองข้าง ซึ่งเกิดจากการกระดับบริเวณคอด้านหน้าตำแหน่งลูกกระเดือก และยังพบบาดแผลถลอกบริเวณคอด้านหน้าขนาดกว้าง 0.5 ซม. มีบาดแผลเฉียงขึ้นไปทางด้านหลัง น่าจะเกิดจากมีวัตถุรัดคอผู้ตายในระยะเวลาเพียงเล็กน้อย ซึ่งถุงเท้าของกลางไม่อาจสมารถทำให้เกิดรอยรัดดังกล่าวได้ และจากบาดแผลฟกช้ำบริเวณคอและที่กระดูกกล่องเสียงที่หักนั้น ซึ่งโดยทั่วไปการผูกคอส่วนใหญ่ไม่สามารถเกิดรอยบริเวณกลางลูกกระเดือกได้ แต่การที่พบผู้ตายมีกระดูกซี่โครงด้านขวาและด้านซ้ายหักนั้น จากการตรวจศพทำให้ทราบว่าเกิดก่อนที่ผู้ตายจะถึงแก่ความตาย และอาจเป็นไปได้ว่าเกิดขึ้นและเข้ากับการมีหัวใจในการกู้ชีพผู้ตาย

ส่วนที่พบว่า มีตับฉีกขาดมาก และมีเลือดออกในช่องท้องประมาณ 1,000 ซีซี ซึ่งอาการทั้งสองมีความสัมพันธ์ที่สมดุลกัน การเลือดออกดังกล่าวทำให้ผู้ตายเกิดการช็อกหมดสติได้ และตับที่แตกอย่างรุนแรงก่อให้เกิดความเจ็บปวดมาก ซึ่งจากการตรวจส่องกล้องจุลทรรศน์แสดงว่าอาการตับแตกเกิดขึ้นก่อนเวลา 01.00 น. และการที่ตับแตกแบบรุนแรงสามารถสันนิษฐานได้ว่าผู้ตายน่าจะไม่มีแรงกระทำอย่างอื่นต่อไปได้ พยานผู้ตรวจพิสูจน์ดังกล่าวเป็นพยานคนกลาง ไม่มีส่วนได้เสียในคดี และเบิกความตามหลักวิชาการ จึงมีน้ำหนักรับฟังประกอบกันแล้วสันนิษฐานและมีคำสั่งว่าสาเหตุการตายเกิดจากของแข็งไม่มีคมกระแทก ตับแตก เลือดออกในช่องท้อง ร่วมกับการขาดอากาศหายใจจากการผูกคอ จาก

การไต่สวนไม่ปรากฏว่ามีบุคคลอื่นเข้ามาก่อเหตุ โดยไม่ทราบแน่ชัดว่าบุคคลใดเป็นผู้กระทำ จึงอาศัยเหตุผลดังกล่าววินิจฉัยมีคำสั่งว่า ผู้ตายคือ นายธวัชชัย อนุกุล ตายที่แขวงทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 เวลา 04.43 น. เหตุและพฤติการณ์ที่ตาย คือ สืบเนื่องมาจากถูกของแข็งไม่มีคมกระแทกดับ แดก เลือดออกในช่องท้อง ร่วมกันกับการขาด อากาศหายใจจากการผูกคอทำให้ตาย โดยยังไม่ทราบว่าคุณใดเป็นผู้กระทำ โดยระหว่าง อยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงานซึ่งปฏิบัติ ตามหน้าที่ ทั้งนี้ศาลยังมีคำสั่งให้ส่งสำนวน การไต่สวนชั้นสูตรพลิกศพของศาล ส่งไปยัง พนักงานอัยการเพื่อดำเนินการต่อไป

ต่อมาเวลา 11.00 น. นายชัยณรงค์น้อง ชายนายธวัชชัย กล่าวภายหลังรับทราบคำสั่ง ว่า ศาลได้มีคำสั่งแล้วว่าผู้ตาย คือ นายธวัชชัย ซึ่งเสียชีวิตเพราะมีบุคคลอื่นทำให้ตาย ดังนั้น จึงไม่ใช่การฆ่าตัวตาย โดยตนกำลังหารือกับ หน่วยงานที่จะติดตามการดำเนินการกับ พนักงานสอบสวน สน.ทุ่งสองห้อง ต่อไปถึงการหาตัวผู้ทำให้พี่ชายเสียชีวิต ซึ่งพนักงาน สอบสวนได้ทำรายงานสรุปการเสียชีวิตไว้และ ศาลก็รับฟังว่ามีบุคคลอื่นทำให้ตาย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าดีเอสไอได้ออก แถลงการณ์ กรณีศาลอาญาอ่านคำสั่งไต่สวน ชั้นสูตรพลิกศพการเสียชีวิตของนายธวัชชัย มีใจความสรุปว่า กรณีดังกล่าวจึงเป็นเรื่อง ที่พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาล ทุ่งสองห้อง จะต้องดำเนินการสอบสวนตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาต่อไปว่าใครเป็นผู้ทำให้ถึงแก่ความตายดังกล่าว เนื่องจากการที่ศาลสั่งว่าผู้อื่นทำให้ตายย่อม

หมายความว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ตายหลายคน และหลายขั้นตอนตั้งแต่ขั้นตอนควบคุมในห้อง ควบคุมตัวผู้ต้องหา ตลอดไปจนถึงขั้นตอนที่ แพทย์ระบุว่าผู้ตายถึงแก่ความตายแล้วเมื่อ เวลาประมาณ 04.43 น. ของวันที่ 30 สิงหาคม 2559 ทั้งนี้ ดีเอสไอจะได้ศึกษารายละเอียดใน คำสั่งของศาล และพร้อมให้ความร่วมมือกับ พนักงานสอบสวนท้องที่เกิดเหตุในการแสวงหา ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อทำความจริง ให้ปรากฏแก่สังคมต่อไป

พ.ต.อ.โพธิ์รัฐ วงศ์เมือง อธิบดีดีเอสไอ กล่าว ว่า หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะดำเนินการ ตามขั้นตอน เพราะสำนวนการไต่สวนคดีชั้นสูตร จะถูกส่งกลับมายัง สน.พื้นที่เกิดเหตุ เพื่อหา ว่าบุคคลใดทำให้นายธวัชชัยเสียชีวิต ซึ่งเรื่อง ข้อมูลหรือระยะเวลาในการเสียชีวิตมีปรากฏชัด ในสำนวนชั้นสูตร ขั้นตอนต่อไป ดีเอสไอก็พร้อม ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทั้งนี้ ไม่ หนักใจหรือกังวลใจในการนำประเด็นดังกล่าวไป ขยายผลหรือตีสคริตการทำงานของดีเอสไอ เพราะทุกอย่างมีขั้นตอนและกระบวนการทำงาน เจ้าหน้าที่ดีเอสไอก็ทำงานเต็มที่ เชื่อว่าเรื่องดัง กล่าวจะไม่ทำลายขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่ดีเอสไอ ด้าน พ.ต.อ.มานะ เผาะช่วย ผกก.สน.

ทุ่งสองห้อง กล่าวว่า ตามที่ศาลมีคำสั่งคดี ชั้นสูตรพลิกศพ นายธวัชชัย อนุกุล อดีตเจ้า หน้าที่ที่ดิน จ.พังงา โดยระบุว่ามีคนทำให้ตาย ซึ่ง ตรงกับรายละเอียดที่พนักงานสอบสวนได้สอบ ไปแล้ว กระบวนการต่อไปอัยการจะต้องส่งคำ พิพากษาและสำนวนชั้นสูตรพลิกศพ คืนมาให้ พนักงานสอบสวน สน.ทุ่งสองห้อง เพื่อรับทราบ ว่าศาลสั่งอย่างไร เมื่อศาลสั่งว่าถูกผู้อื่นทำให้ ตาย แสดงว่าเป็นความผิดคดีอาญา จากนั้น

ต้องสอบสวนต่อว่าใครกระทำ มีเจตนาหรือไม่ เป็นการกระทำประมาทหรือไม่ คดีนี้นายธวัชชัย เสียชีวิตระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ ตรงนี้จึงต้องสอบสวนว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ อย่างจงใจเจตนา หรือประมาทอย่างไร วันเกิด เหตุมีการส่งตัวนายธวัชชัยไปไหนบ้าง เกิด อะไรขึ้น หรือแม้แต่ขั้นตอนการส่งโรงพยาบาล ก็ถือว่าอยู่ในระหว่างการควบคุมของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งต้องดูว่าญาติของผู้เสียชีวิต จะมีการแจ้ง ความร้องทุกข์หรือไม่ เป็นสิทธิของเขา อย่างไร ก็ดีหากญาติไม่แจ้งความร้องทุกข์พนักงาน สอบสวนก็สามารถเริ่มคดีเองได้

Source :

ไทยรัฐ

Date : - 6 ส.ค. 2560 Page : ๔๔

No :



๒๒  
ที่ว่า "พระ" นั้นคือฉันใด

พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2526 บัญญัติไว้ในมาตรา ๕ (ประกอบกับ ข้อ ๒ (๓) ของกฎกระทรวงมหาดไทย กำหนดบุคคลซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2548) ว่า ภิกษุ ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน ต้องเป็นภิกษุที่ได้รับการบรรพชาอุปสมบทจาก พระอุปัชฌาย์ (ตาม พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 หรือ กฎหมายที่ใช้บังคับก่อน พ.ร.บ.ฉบับนี้) เท่านั้น ซึ่งหากภิกษุเหล่านั้น (คือที่อุปัชฌาย์บวชให้) ประสงค์จะขอมีบัตรประจำตัวประชาชน (เหมือนชาวบ้านทั่วไป) ต้องใช้คำนำหน้านามว่า "พระ" แล้วตามด้วยชื่อสกุลของภิกษุนั้น (ทั้งนี้เป็นไปตามมติมหาเถรสมาคม เรื่อง "การใช้คำนำหน้านามของภิกษุสามเณร")

ผู้ฟ้องคดีรายนี้เป็นบรรพชิตนิกาย (เถร-  
ภิกษุ)

ระ) ได้มีหนังสือถึงผู้อำนวยการเขตแห่งหนึ่งใน กทม. ขอนำบัตรประชาชนและขอใช้คำนำหน้า นามว่า "พระ" แทนคำว่า "นาย" แต่ ผอ. เขตแจ้งว่า ไม่สามารถแก้ไขคำนำหน้านาม ให้เป็น พระ ได้ จึงอุทธรณ์คำสั่ง เมื่อไม่เป็นผล จึงไปฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ขอให้ใช้คำว่า "พระ" นำหน้านาม

ศาลปกครองสูงสุด ได้มีคำพิพากษาที่ ๐.149/2557 พิพากษายกฟ้องด้วยเหตุผลที่ว่า บรรพชิตนิกายวัชรยาน (เถรปุระ) มิใช่พระภิกษุ ที่ได้รับการบรรพชาอุปสมบทจากพระอุปัชฌาย์ ตาม พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505

ดังนั้น การที่ผู้อำนวยการเขตปฏิเสธ คำขอการเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อ แก้ไขคำนำหน้านามจากคำว่า "นาย" เป็นคำว่า "พระ" จึงมิได้กระทบกระเทือนต่อเสรีภาพ ในการดำเนินชีวิตตามวิถีทางแห่งบรรพชิตนิกาย วัชรยาน (เถรปุระ) ตามที่มาตรา ๓7 ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 บัญญัติรับรองไว้แต่อย่างใด

คำสั่งของผอ.เขตเป็นคำสั่งที่ชอบด้วย กฎหมายแล้ว.